

เวียดนามเปิดเที่ยวบินใหม่ อย่างกึ่ง –โฮจิมินห์ พร้อม ฉลองรับเครื่องลำที่ 28



เวียดนามฉลองเปิดเส้นทางบินใหม่ กรุงฮานอย – เมืองโฮจิมินห์ ซิตี้ ศูนย์กลางการท่องเที่ยวและธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเวียดนาม อย่างเป็นทางการ พิธีเปิดเส้นทางบินใหม่จัดขึ้น ณ กรุงฮานอย โดยมีแขกผู้มีเกียรติจากประเทศเมียนมาร์และเวียดนามเข้าร่วมงาน สำหรับเส้นทางบินนี้ มีตารางการเดินทางเที่ยวบินไป-กลับ 5 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ ในวันจันทร์ พุธ ศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ และใช้เวลาในการเดินทาง 2 ชั่วโมง 15 นาที

นางเหงียน ที พุย บินห์ รองประธานสายการบินเวียดนาม กล่าวในพิธีเปิดเส้นทางบินใหม่ว่า “เส้นทางบินใหม่จากเมืองโฮจิมินห์ ซิตี้ ไปกรุงฮานอยนี้จะเพิ่มโอกาสให้ชาวเมียนมาร์และชาวเวียดนามได้เดินทางไปเยี่ยมชมนและสัมผัสกับวัฒนธรรมอันน่าทึ่งและภูมิทัศน์ที่งดงามของทั้ง 2 ประเทศ นอกจากนี้ ยังเป็นการช่วยอัตราการแลกเปลี่ยนทางการค้าและการลงทุนร่วมกันระหว่างผู้ประกอบการและนักลงทุนให้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งเราเชื่อว่าการที่เวียดนามสามารถขยายเครือข่ายได้อย่างรวดเร็วไปยังสถานที่ที่มีศักยภาพอย่างกรุงฮานอยนี้ได้ จะเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมการบินในภูมิภาค และเราหวังว่าการให้บริการด้วยเที่ยวบินที่เน้นความปลอดภัยเป็นหลัก การบริการที่เยี่ยมไปด้วยคุณภาพ ราคาบัตรโดยสารที่สมเหตุสมผล รวมถึงการสร้างความสุขให้กับผู้โดยสาร จะสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้โดยสารได้ต่อไป”

ในรอบหลายปีที่ผ่านมา อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของเวียดนามมีการเติบโตอย่างสูงและทำให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต้องการเดินทางมาสัมผัสประสบการณ์กับสถานที่ที่สวยงามติดอันดับโลก เช่น ชายหาดที่นับเป็นหนึ่งในหาดที่สวยงามที่สุดของโลก อาหารท้องถิ่นที่หลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสตรีทฟู้ดที่นับเป็นหนึ่งในแหล่งขายสตรีทฟู้ดที่เจริญที่สุดแห่งหนึ่งของโลก และหนึ่งในกาแฟที่อร่อยที่สุดในโลก ทั้งนี้นักท่องเที่ยวจะได้พบกับการต้อนรับที่อบอุ่น ความเป็นมิตรและอัธยาศัยดีของชาวเวียดนาม พร้อมกับธรรมชาติและทิวทัศน์ที่สวยงามน่าทึ่งและมรดกล้ำค่า เช่น “ถ้ำฮันดอง” ซึ่งเป็นถ้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลก อ่าวฮาลอง เบย์ หรืออดีตเมืองที่ยิ่งใหญ่ของเว้ และฮอยอัน เมืองท่าโบราณ และโบราณสถาน หมีเชิน

ขณะเดียวกัน ณ เมืองโฮจิมินห์ ซิตี้ เวียดนาม ทำการรับมอบเครื่องบินแอร์บัส A320 ลำใหม่ล่าสุด (รหัส VN-A663) ซึ่งนับเป็นลำที่ 28 ซึ่งนำผู้โชคดีจากกิจกรรมสำหรับผู้โดยสารที่โดยสารชั้นสกายบอส และลูกเรือของเวียดนาม เดินทางมาจากเมืองตูลูส ประเทศฝรั่งเศส มาถึง ณ สนามบินนานาชาติ เดินเซินเงี๊ต เมืองโฮจิมินห์ ซิตี้

เพื่อเป็นการต้อนรับเครื่องบินลำใหม่ เวียดนามจัดโปรโมชั่นลด 15% ของราคาบัตรโดยสารชั้นสกายบอส เพียงชำระ

เงินผ่านบัตรเครดิตที่เว็บไซต์ <https://visa.vietjetair.com> จากวันนี้จนถึง 12 ธันวาคม 2558 และผู้โดยสารที่ใช้บริการชั้นสกายบอสยังจะได้รับสิทธิพิเศษอื่นๆมากมายอีกด้วย

ปัจจุบันเวียดนามเจ็ท มีเครื่องบินแอร์บัส A320 และ A321 รวม 28 ลำ พร้อมให้บริการการบินภายในประเทศ และระหว่างประเทศ เพื่อสนองความต้องการผู้โดยสารที่จะเดินทางในช่วงเทศกาลต่างๆ รวมถึงเทศกาลเตี๊ต